

มูลนิธิที่อยู่อาศัยร่วมกับซีเกท อนันดา ดิอาจิโอ โม เอ็ท เฮนเนสซี ส่งมอบอาคาร “เรารักบางบาล”

พระนครศรีอยุธยา, 23 เมษายน 2556 : มูลนิธิที่อยู่อาศัย ร่วมกับบริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานส่งมอบอาคาร “เรารักบางบาล” ที่สร้างเป็นอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้นเพื่อใช้เป็นศูนย์ประสานงานและศูนย์พักพิงสำหรับผู้ประสบอุทกภัยยามน้ำท่วม รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์อื่นๆ ในสถานการณ์ปกติ อาทิ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาอาชีพ โดยอาคารดังกล่าว มูลนิธิที่อยู่อาศัยได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ทั้งในด้านงบประมาณ ดำเนินงานก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้างอาคาร การร่วมเป็นอาสาสมัครก่อสร้างอาคารจากกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร พนักงานจากภาคธุรกิจ ศิลปิน นักร้อง นางแบบและบุคคลผู้มีชื่อเสียง นับเป็นอาคารหลังแรกที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของผู้มีจิตอาสาหลายร้อยคนที่ต้องการมอบน้ำใจให้ชาวบางบาลซึ่งอาศัยในพื้นที่รับน้ำ อาคารดังกล่าวตั้งบนพื้นที่สูงหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งหลังส่งมอบอาคาร ทางเทศบาลฯ จะเป็นผู้บริหารอาคารให้เกิดประโยชน์ต่อไป



นายพรชัย จิรวินิจนันท์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิที่อยู่อาศัย กล่าวว่า “พื้นที่ในอำเภอบางบาลนี้ มูลนิธิที่อยู่อาศัยเข้าไปสำรวจพื้นที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ช่วงที่เกิดอุทกภัย พบว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมากในช่วงที่น้ำหลากเพราะพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ และหลังจากนั้น มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลัง ซึ่งได้จัดระดมทุนในโครงการสร้างบ้านด้วยเพลงให้ความช่วยเหลือในพื้นที่อ.บางบาลจำนวน 52 ครัวเรือน และในปี พ.ศ. 2554 หลังจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ มูลนิธิฯ ยังได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในการซ่อมแซมและสร้างบ้านหลังใหม่ในจ.พระนครศรีอยุธยากว่า 300 ครัวเรือน โดยเฉพาะในพื้นที่อ.บางบาล มีครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือรวมกว่า 60 ครัวเรือน แต่เนื่องจากยังมีอีกหลายครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือโดยเฉพาะหากเกิดน้ำท่วมสูงอีก มูลนิธิฯ จึงได้ร่วมกับเทศบาลตำบลบางบาลที่ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่บริเวณด้านหลังสำนักงานซึ่งเป็นพื้นที่ถมสูงกว่า 3 เมตรจากระดับแม่น้ำ สร้างเป็นอาคารอเนกประสงค์เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ทั้งในยามเกิดอุทกภัยและในสถานการณ์ปกติ”

นายพรชัย ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในการดำเนินงานสร้างอาคารหลังนี้ มูลนิธิฯ ต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนจากหลายฝ่าย อาทิ ในด้านงบประมาณดำเนินงานก่อสร้างอาคาร มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากผู้มีจิตอาสาและองค์กรภาคเอกชนอย่างน้อย 3 บริษัทที่ร่วมบริจาคสมทบทุน ได้แก่ บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคผ่านทาง Give2Asia บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮ

เนสซี (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ ยังมีอาสาสมัครผู้มีน้ำใจอีกหลายร้อยคนที่มีส่วนร่วมกันสร้างอาคารหลังนี้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี พ.ศ.2555 เป็นต้นมา มีทั้งอาสาสมัครรุ่นเยาว์จากโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ พนักงานจิตอาสาจากบริษัทต่างๆ ซึ่งทุกคนล้วนยินดีร่วมแรงกันทำให้อาคารหลังนี้เกิดขึ้น ต้องขอขอบคุณในน้ำใจของทุกๆ คนที่ช่วยกันจนสามารถส่งมอบอาคารหลังนี้ให้กับชาวบางบาลได้ใช้ประโยชน์ต่อไป”

นายเจฟฟรีย์ ไนการ์ด รองประธานฝ่ายปฏิบัติการประเทศไทยและปิ้ง บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในผู้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างอาคาร กล่าวว่า “ซีเกท ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบวิกฤตการณ์ และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในโลก และถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ซีเกทได้บริจาคเงินกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐผ่านมูลนิธิและหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและช่วยฟื้นฟูหลังการเกิดอุทกภัยในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2554 การสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น “เรารักบางบาล” เป็นอีกหนึ่งโครงการใหญ่ที่ซีเกทให้การสนับสนุน โดยหวังว่าอาคารแห่งนี้จะได้ใช้เป็นศูนย์ประสานงานและศูนย์พักพิงเพื่อผู้ประสบอุทกภัยยามน้ำท่วม หรือจัดกิจกรรมของชุมชนอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป”

นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวารสิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท อนันดา ดีเวล ลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้ร่วมสนับสนุนการก่อสร้างอาคารอีกรายหนึ่งกล่าวว่า “ทางอนันดา มีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัยจากอุทกภัยให้กับชาวชุมชนบางบาลในอนาคต ความสำเร็จครั้งนี้ต้องขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกฝ่าย รวมทั้งอาสาสมัครทุกท่าน ซึ่งต่อจากนี้บริษัทฯยังคงพร้อมร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์กับมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับสังคมอย่างต่อเนื่องดังเช่นที่ได้ดำเนินการร่วมกันเป็นอย่างดีมาเป็นระยะเวลายาวนาน”

นายธนกร คุปต์จิตต์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ดิอาจีโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี (ประเทศไทย) จำกัด อีกหนึ่งในผู้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างอาคาร “เรารักบางบาล” กล่าวว่า “ดิอาจีโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี (ประเทศไทย) ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลจากอุทกภัยทั้งในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และลพบุรีอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการรวมพลังพนักงานและแฟนเพจเพื่อผลิตถุงยังชีพกว่า 3,000 ถุง แจกจ่ายแก่ประชาชนในเขต จ. ลพบุรี ในช่วงน้ำท่วม และมอบบ้านเพื่อฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่หลัง น้ำท่วมภายใต้ชื่อโครงการ WATERMARK รวมถึงการมอบน้ำดื่มบริสุทธิ์และเรือแก่ชุมชนที่ห่างไกลจากความช่วยเหลือในเขตบ้านแพรง และการฟื้นฟูอาคารเรียน โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง จ. พระนครศรีอยุธยา รวมทั้ง การก่อสร้างอาคาร “เรารักบางบาล” ในครั้งนี้ เรายินดีที่เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือแก่สังคมไทยในช่วงที่ยากลำบากและสนับสนุนการฟื้นฟูชุมชนให้กลับสู่สภาพดีเหมือนเดิม”

นายปณตพงศ์ ดีเลิศ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า “อาคารหลังนี้ถูกออกแบบให้มีลักษณะเปิดโล่งเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ทางเทศบาลฯ ตั้งใจที่จะใช้ชั้นบนของ

อาคารเป็นศูนย์เด็กเล็กและด้านล่างอาคารสามารถใช้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมตรวจสอบสุขภาพ กิจกรรมสำหรับผู้สูงวัย นอกจากนี้ หากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมสูงเหมือนเมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 อีก อาคารหลังนี้ก็จะเป็นศูนย์ประสานงานผู้ประสบอุทกภัยรวมทั้งใช้เป็นศูนย์พักพิงให้กับชาวบางบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงอีกทางหนึ่งด้วย ทางเทศบาลฯ ขอขอบคุณทุกองค์กรที่ร่วมบริจาค มูลนิธิที่อยู่อาศัยที่ดำเนินงานก่อสร้างและผู้มีจิตอาสาทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้อาคารหลังนี้เกิดขึ้นเป็นประโยชน์อย่างมากต่อชาวบางบาล โดยเฉพาะการใช้เป็นศูนย์เด็กเล็กที่จะช่วยให้มีสถานที่ดูแลเด็กเล็กก่อนเข้าอนุบาล เพราะที่ผ่านมา เทศบาลฯ มีครูพี่เลี้ยงประมาณ 10 คนทำหน้าที่คอยดูแลเด็กเล็กโดยต้องเช่าสถานที่ภายในวัดต่างๆ ถึง 6 แห่ง ซึ่ง ครู 1 คนต้องทำหน้าที่หลายอย่าง ทั้งเป็นพี่เลี้ยงเด็กสอนเด็ก หากอาคารดังกล่าวใช้เป็นศูนย์เด็กเล็ก จะช่วยให้การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพขึ้น”

บรรยากาศภายในงานมอบอาคารเป็นไปด้วยความเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความปลื้มใจทั้งจากผู้ให้และผู้ได้รับ เริ่มจากการแสดง “รำกลองยาว” เพื่อต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ตัวแทนผู้บริหาร พนักงานจากบริษัทต่างๆ และอาสาสมัครที่เดินทางจากกรุงเทพฯ มาร่วมในพิธีเปิด หลังจากนั้น วิชาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิที่อยู่อาศัย นายพรชัย จิรวินิจนันท์ กล่าวต้อนรับ และตัวแทนผู้บริจาคกล่าวสนับสนุนโครงการพร้อมแสดงความยินดีแก่ชาวบางบาล โดยในงาน ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายทวี นริสศิริกุล กล่าวเปิดงานพร้อมแสดงความยินดีแก่ชาวบางบาลผู้ได้รับประโยชน์จากอาคารหลังดังกล่าว ต่อจากนั้น นายกเทศมนตรีตำบลบางบาล กล่าวขอบคุณพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ตัวแทนผู้บริจาคและมูลนิธิที่อยู่อาศัยและนำชมนิทรรศการประมวลภาพกิจกรรม “เรารักบางบาล” ที่มีอาสาสมัครต่างๆ มาร่วมกิจกรรมสร้างร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ในขณะที่ชาวบางบาลที่มาร่วมงานต่างช่วยกันคนละไม้คนละมือนำดินไปปลูกบนพื้นที่บริเวณหลังอาคารเพื่อรักษาหน้าดินจากการถูกน้ำกัดเซาะ

สำหรับอาคารหลังนี้ตั้งชื่อว่า “เรารักบางบาล” เพื่อให้เป็นที่ระลึกแทนคำขอบคุณที่ชาวบางบาลยินดีเสียสละเป็นพื้นที่รับน้ำแทนคนกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีอาสาสมัครจิตอาสาทั้งหลายร้อยคนที่มีส่วนสนับสนุนสร้างอาคารหลังนี้นับว่าเกิดจากความร่วมมือร่วมใจจากหลายฝ่าย เริ่มตั้งแต่การประชาสัมพันธ์โครงการ โดยได้รับเกียรติจากคุณไต้ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร ศิลปินมากความสามารถ คุณส้ม อมรา ศิริพงษ์ นักร้องสาวห้าว มาดเท่ที่ ร่วมเป็นแบรนด์ แอมบาสเดอร์ นำแฟนคลับและเยาวชนจิตอาสา รวมทั้งศิลปิน บุคคลผู้มีชื่อเสียงอื่นๆ อาทิ คุณภัทร จีรกิจกุล ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 คุณเอมี แสตมป์ และคุณโอชา แวง นางแบบ รวมอาสาสมัครจำนวนกว่า 200 คนมาร่วมกิจกรรมก่อสร้างในงาน Habitat Thailand Youth Build 2012 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมาโดยอาสาสมัครต่างช่วยกันทำงานฐานรากอาคาร อาทิ ผูกและตัดเหล็กเส้น ขุดหลุมสำหรับหล่อเสาฐานอาคารจำนวน 30 ต้น หลังจากนั้นยังมีพนักงานจากองค์กรต่างๆ มาร่วมเป็นอาสาสมัครทำงานอื่นๆ ด้วย อาทิ บริษัทอนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) นำพนักงานมาขุดหลุมสร้างห้องน้ำบริเวณด้านข้างอาคารและทาสีภายในตัวอาคาร หลังสร้างเสร็จ กลุ่มซิติ้แบงค์นำพนักงานมาร่วมผูกเหล็ก คณะอาจารย์จากโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพมาร่วมกัน

เทพูนทำฐานรากอาคารและทาสีห้องน้ำ บริษัทดิอาจีโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) นำพนักงานมาร่วมฉาบผนัง และทาสีรองพื้นอาคาร ฯลฯ นอกจากนี้ บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดยังได้นำพนักงานมาร่วม กิจกรรมปรับภูมิทัศน์รอบอาคาร ทาสีโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน พร้อมกับได้มอบหนังสือและชุดระบายสีให้กับเด็กๆ นับ เป็นอาคารที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของอาสาสมัครรวมแล้วกว่า 400 คนร่วมมอบน้ำใจให้ชาวบางบาลผ่านการ สร้างอาคารหลังนี้